
Dags og tími, 18.03.2024, fundur 3/2024. 
Fundur hófst kl. 13:30 og stóð til um kl. 14:40.
Fundarstjórn – KÓG
Ritun fundargerðar- KÓG

Fulltrúar í almannavarnarnefnd eru:
Margrét María Sigurðardóttir, lögreglustjóri - formaður
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn - varaformaður
Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggð
Björn Ingimarsson, sveitastjóri Múlaþings
Sara Elísabet Svansdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps, 
Júlíus Albert Albertsson, slökkviliðsstjóri slökkviliðs Fjarðabyggðar 
Haraldur Geir Eðvaldsson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Austurlands, 
Helgi Gíslason, sveitarstjóri Fljótsdalshrepps
Sveinn Halldór Oddsson Zoëga, svæðisstjórn björgunarsveita á Austurlandi.

Mættir (aðrir boðuðu forföll):
Fríða Thoroddsen, starfandi lögreglustjóri
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn - varaformaður
Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggð
Björn Ingimarsson, sveitastjóri Múlaþings
Indriði Margeirsson, varamaður slökkviliðsstjóra í Fjarðabyggð
Kjartan Benediktsson, varamaður sveitarstjóra Fljótsdalshrepps
Sveinn Halldór Oddsson Zoëga, svæðisstjórn björgunarsveita á Austurlandi.

Jón Björn Hákonarson, verkefnaráðinn starfsmaður í almannavarnamálum

Dagskrá
1. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar

a. Engar athugasemdir

2. Eldgos hófst síðastliðinn laugardag á Reykjanesi
a. Ekki kom til kasta varaflugvallarins á Egilsstöðum fremur en í fyrri gosum. Allar 

bjargir þó til staðar þar 

3. Vinna JBH frá síðasta fundi -
a. Rýmingarkort

i. Beðið fundar með Veðurstofu til að fá blessun á vinnuna. Fundarins beðið en 
dregist hefur að finna honum tímasetningu vegna anna hjá Veðurstofu

b. Vettvangsstjórnstöðvar í húsakynnum björgunarsveita?
i. Ljósleiðaratengingar í björgunarsveitarhús o.fl.

1. Míla að vinna í þessu og vonandi þá með litlum kostnaði, - ef 
einhverjum

a. Öll björgunarsveitarhús á Austurlandi undir, utan Héraðs þar 
sem ljósleiðari er þegar kominn. 

c. Farsímakerfi (JBH / BI / ÓGÓ)
i. Djúpivogur og Seyðisfjörður, SMS skilaboð fara ekki í gegn

1. Svar frá fjarskiptasviði símans er barst nýverið: „Við 
uppfærðum og bættum við 5G á Seyðisfirði í maí 2023. 



Djúpavogur verður 5G væddur fyrir hásumarið í ár. Afköst eiga 
því ekki að vera vandamál  í sumar. Skemmtiferðaskip eru 
alltaf áskorun og stundum eru þeirra kerfi um borð að trufla 
fjarskipti í landi og vinnur Fjarskiptastofnun með okkur í þeim 
málum.  Stundum eru skipin svo stór að þau hreinlega skyggja 
á sjónlínu við sendi.„      
Þið megið því endilega vera í sambandi við okkur komi þessi 
staða upp aftur og við munum þá skoða það sérstaklega. En 
afkastageta á ekki að vera vandamál á þessum stöðum 
sumarið 2024.   

a. Erindið telst því afgreitt að sinni. 
ii. Þjóðvegir, - Fagridalur, vegarkafli milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar, 

staðan við ferðamannastaði og fl.
1. Er í sambandi við Fjarskiptastofa, tíðinda vonandi að vænta fljótlega

d. Endurskoðun almannavarnalaga
i. Vegna anna hjá almannavarnadeild RLS hefur ekki tekist að þoka þessum 

málum mikið áleiðis
1. Fundur fyrirhugaður eftir páska

e. Kortlagning á viðbragðsáætlunum 
i. Gróðureldar – er í vinnslu hjá vinnuhópi almannavarnanefndar

ii. Hópslys í fjalllendi – ekki farið í vinnslu
iii. Snjóflóð á skíðasvæðum – er í vinnslu hjá vinnuhópi almannavarnanefndar, - 

sjá og lið 4. 

4. Snjóflóð í Stafdal og Oddsskarði 2. mars sl.  
a. Vinna hafin og stefnt að því að henni ljúki að mestu fyrir páska, liður 1 til 4 hér að 

neðan -
i. Helstu verkefni, - markmið

1. Að ákvarða/skilgreina svæðið sem heyrir skíðasvæðunum til  
2. Að verkferlar og skipulag sé til staðar til að gera ráðstafanir innan 

skilgreindra svæða svo koma megi í veg fyrir að hætta stafi af 
snjóflóðum, 

a. svo sem með því að brjóta/sprengja niður snjóhengjur 
og/eða loka hættulegum svæðum innan skilgreindra 
skíðasvæða.

3. Að skilgreina öryggisbúnað svæðanna og gera ráðstafanir til að hann 
sé til á svæðinu

4. Að skilgreina menntun og þjálfun starfsmanna er starfa mega á 
skíðasvæðum

5. Að fá hættumat frá Veðurstofu á skíðasvæðunum   
6. Viðbragðsáætlun fyrir skíðasvæðin verði gerð

5. Framhald síðasta fundar
a. Þjálfunarmál - námskeið

i. Landsbjörg getur haldið námskeið 18. – 19. apríl, - Almannavarnadeild RLS 
boðist til að halda námskeið einnig um sama efni, - aðgerðastjórn og 
vettvangsstjórn ?

1. Fundarmenn sammála um að verkefnið heyrði fremur opinberum 
aðilum til en félagasamtökum eins og Landsbjörg, - ákveðið því að 
kanna stöðu og tímasetningu á námskeiði á vegum 
almannavarnadeildar, - rætt um 2. og 3. apríl. 



b. Ferðamannastaðir (Framhald síðasta fundar.)
i. Stórir ferðamannastaðir hér þar sem þjónusta/aðstoð, komi eitthvað upp á, 

er lítil á staðnum og langt í viðbragð. 
1. Vakin athygli á Óbyggðasetri og fleiri stöðum en þar geta verið allt 

að fimmtíu gestir. Vegir þangað lélegir auk þess sem skoða þarf 
brunavarnir, vatnstökustaði og fl.. 

a. Verið að skoða hjá Vegagerð 
i. Verkefni í vinnslu

1. Vegarkafli verið lagaður að hluta
2. Stendur til að laga hættulega beygju

b. KB kemur athugasemdum áfram og ábendingum til 
almannavarnanefndar þyki efni til á síðari stigum

c. HGE slökkviliðsstjóri með í skoðun
i. Rætt á næsta fundi

2. Vinnurhópur almannavarnanefndar vinnur að kortlagningu 
ferðamannastaða, fjarskiptasambandi, aðkoma viðbragðsaðila, mati 
á viðbragðstíma og svo framvegis, með formlegri niðurstöðu og 
verkefnaáætlun í lokin. 

a. í vinnslu, - áréttað að reyna að hraða þessari vinnu sem fyrst 
fyrir sumarið

c. Önnur SMS boðunaræfing fyrirhuguð, sambærileg þeirri sem var í Neskaupstað í vor 
i. Verkefni í bið vegna ástands á Reykjanesi, verður væntanlega ekki fyrr en í 

fyrsta lagi í haust

d. Rýming á Seyðisfirði vegna úrhellisrigningar
i. Íbúar óskráðir í húsum inn á rýmingarsvæði/-um

1. BI / Er í skoðun hjá Múlaþingi 
a. Húsnæði á Strandarvegi og Rárnargötu

i. Er í eigu aðila sem fluttir eru af svæðinu
ii. Verkefnið í vinnslu

ii. Skoða mönnun „upplýsingamiðstöðvar“ í rýmingum þaðan sem hægt myndi 
að svara fyrirspurnum íbúa símleiðis, - en það hefur sýnt sig að ekki er hægt 
að svara öllum spurningum í fréttatilkynningum. Því kann að vera rétt og 
mikilvægt að bjóða upp á þjónustu sem þessa. 

1. Fundarmenn sammála mikilvægi þessa í stærri atburðum, útfærsla í 
skoðun. KÓG

2. Vinnustofa varðandi Evrópuverkefnið The HuT sem Austurbrú vinnur 
í samstarfi með Veðurstofu Íslands og Almannavarnadeild RLS, 
verður haldin 21. mars frá kl. 09:00 til 11:00, - ekki ósvipað því 
verkefni sem í gangi er hjá almannavarnanefnd Austurlands og 
miðar að því að tryggja upplýsingamiðlun og móttöku. 

a. Vantar fulltrúa frá almannavarnanefnd á þennan fund.
i. BI  tekur að sér að vera fulltrúi nefndarinnar á 

fundinum. 

e. Fjöldahjálparstöð á Djúpavogi
i. Fjöldahjálparstöð færð á Djúpavogi úr grunnskólanum í íþróttahúsið. 

1. BI / skoðar breytingar á áætlunum til samræmis.
a. Komið til afgreiðslu hjá fagráði, - afgreitt. 



f. Skemmtiferðaskip, - skipulag sumarsins
i. Áhersla lögð á að lögregla og eftir atvikum HSA komi saman til að skipuleggja 

vinnu vegna farþegaskipa sem von væri á í sumar.
1. Í vinnslu – BI

a. Fundur að líkindum boðaður 11. apríl. 

g. Æfing Norrænu 9. apríl, - undirbúningur í fullum af.
i. Fundur á morgun, 19. mars 

h. Greining á áhættu og áfallaþoli – hvar er það statt?
i. Lagt til að kannað verði hvort JBH geti tekið þetta að sér, stýrt og komið í 

höfn. 
1. https://www.almannavarnir.is/ahaettumat/sveitarfelog/
2. https://www.almannavarnir.is/wp-content/uploads/2021/12/Lei-

sveitarf.html
ii. JBH skoðar

6. Önnur mál
a. Engin sérstök mál rædd. 

7. Næsti fundur 22. apríl kl. 13:30
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